

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าในรอบ 3 สัปดาห์, ภาพการฟื้นตัวศก.ในประเทศยังหนุ่

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนเงินบาทอยู่ในช่วงนี้ และส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ที่ 32.40

*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบเบน หลังสถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นในอิรัก และข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของสหรัฐ ตอกย้ำพันธกิจของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่จะค่อยๆปรับลดมาตรการกระตุ้น และความตั้งใจที่จะคงนโยบายการเงินต่อไปอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะขึ้นดอกเบี้ย

*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% ขณะที่ กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 4,000 ตำแหน่งสู่ระดับ 317,000 ตำแหน่ง ในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มิ.ย. ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้

*ปอนด์แข็งค่าขึ้นกว่า 1 เซนต์ มาที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ หลังจากผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ กล่าววานนี้ว่า อัตราดอกเบี้ยของอังกฤษอาจปรับขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดการเงินคาดไว้

*การคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะคงนโยบายการเงินในวันนี้ช่วยหนุนเบน โดยมีโอเจอาจจะปรับเพิ่มมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ หลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้

*ตลาดคาดว่า นายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ผู้ว่าการบีโอเจ จะแถลงหลังการประชุมว่า ญี่ปุ่นกำลังมีความคืบหน้าที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 2% ของบีโอเจในบึงบประมาณที่เริ่มในเดือนเม.ย.ปีหน้า และความเห็นในแง่บวกของเขาเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ ทำให้นักลงทุนบางคนลดการคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีกในปีนี้

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ
รพท.วันนี้ อยู่ที่ 32.473 บาท
- *09.04 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.40/45 จาก 32.45/47 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.43/47 จาก 32.45/47 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.79/81 จาก 101.70 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3557/59 จาก 1.3551 เมื่อวาน

"เข้านี้บาทยังแข็งค่าขึ้นได้ตามภูมิภาค หลังจากดอลลาร์อ่อนค่าลง ส่วนปัจจัย
ในประเทศ ยังไม่มีอะไรใหม่ แต่ที่ผ่านมามีการดำเนินมาตรการของ คสช. ก็ค่อนข้างไป
ในทางบวก" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค โดย
ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ เมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างๆ รวมถึงความคืบหน้า
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ยัง
เป็นปัจจัยหนุนตลาด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ที่ชัดเจนเข้ามาผลักดัน ทำให้
คาดว่าเงินบาทจะแกว่งตัวในกรอบไม่กว้างนัก โดยให้แนวต้านในวันนี้ไว้ที่ 32.40
และ แนวรับที่ 32.50

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้